

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๕



สำนักงาน ก.ค.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๘ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เรียน ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิการบดี ผู้อำนวยการ

อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔

(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ตารางการปรับอัตราเงินเดือนจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้าสู่บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์
และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ได้แจ้งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ทราบแล้ว นั้น

/บัดนี้...

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

๒. อนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แบบขั้นเงินเดือนตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อน

๓. อนุมัติให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำชั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำชั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับ ๕% ตามมติคณะรัฐมนตรี) เมื่อพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เพื่อให้การดำเนินการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอชี้แจงรายละเอียดการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง และการเลื่อนเงินเดือน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้ปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ) โดยใช้ตารางปรับอัตราเงินเดือน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

๑.๒ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

๒. ให้เลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งใช้อยู่เดิมไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนฉบับใหม่มาใช้บังคับ โดยใช้บัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนทุกอันดับ (เต็มขั้น) อยู่ก่อนวันที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้เลื่อนเงินเดือนในอันดับเดิม โดยให้ได้รับเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนตามระเบียบที่อ้างถึง (๒) จนกว่า ก.ค.ศ.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง สำหรับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท้ายพระราชกฤษฎีกา
การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับ ๕% ตามมติ
คณะรัฐมนตรี) ให้ดำเนินการเมื่อพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.
จะแจ้งบัญชีปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร กิจเกื้อกูล)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ตอนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔)

.....

อนุวัตรให้เป็นไปตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งให้อำนาจ ก.ค.ศ. ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. หลักการ

๑.๑ หลักสิทธิประโยชน์

กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับการรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งอยู่เดิมก่อนวันใช้บังคับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์นั้นในการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง อย่างเหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งคนดีเข้ามาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑.๒ กระทบภาระงบประมาณเท่าที่จำเป็น

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๑ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนอยู่ในอันดับใด ชั้นใดตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ปรับไปรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้วย

๒.๓ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. ๒๕๕๓ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ใช้บังคับ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับการปรับให้รับเงินเดือนในอันดับและขั้น
ที่ได้รับอยู่แล้วนั้นต่อไป ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

๒.๔ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทใด สายงานใด อันดับใด หลังจากวันใช้บังคับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่ำของแต่ละอันดับ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ
ชั่วคราวของแต่ละอันดับตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๕ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำ
ของอันดับ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนหลังจากเลื่อนเงินเดือน
ปกติทุกครั้ง โดยให้ปรับจากขั้นเงินเดือนชั่วคราวที่รับอยู่ครั้งละ ๑ ขั้น ตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้จนได้รับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของอันดับ โดยให้เริ่มปรับเงินเดือนครั้งแรกในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔

๒.๖ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของ
แต่ละอันดับก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเท่าเดิมของแต่ละอันดับตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๒.๗ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
และหรือวิทยฐานะในวันเดียวกันกับที่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่งและหรือวิทยฐานะดังกล่าวก่อน

แล้วจึงให้มีการปรับเงินเดือนเข้าตามบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ต่อไป

๒.๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับวิทยฐานะในตำแหน่งประเภทใด
ให้ได้รับเงินวิทยฐานะตามประเภทตำแหน่งและวิทยฐานะนั้น ตามบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.๔ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แล้วให้ได้รับเงินวิทยฐานะในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท ต่อเดือน

๒.๙ กรณีใดที่ไม่อาจรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

.....

บัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบทำยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554)

24				บาท		
23.5				50,410		
23				49,580	บาท	
22.5				48,730	59,770	
22				47,890	59,140	
21.5		บาท		47,060	58,200	
21		29,700		46,220	57,280	
20.5		29,240	บาท	45,390	56,370	
20		28,750	36,020	44,530	55,480	
19.5		28,280	35,670	43,840	54,600	
19		27,800	35,080	43,130	53,760	บาท
18.5		27,340	34,520	42,430	52,920	66,480
18		26,860	33,940	41,710	52,080	65,320
17.5		26,390	33,380	41,020	51,250	64,210
17		25,910	32,790	40,310	50,410	63,120
16.5		25,440	32,230	39,600	49,580	62,000
16		24,960	31,670	39,600	48,730	62,000
15.5		24,500	31,090	38,910	47,890	60,910
15		24,030	30,530	38,190	47,060	59,820
14.5	บาท	23,570	29,940	37,490	46,220	58,700
14	16,840	23,130	29,380	36,780	45,390	57,610
13.5	16,480	22,670	28,830	36,090	44,540	56,510
13	16,110	22,240	28,270	35,420	43,700	55,430
12.5	15,780	21,800	27,750	34,740	42,860	54,330
12	15,410	21,380	27,220	34,090	42,060	53,260
11.5	15,040	20,950	26,710	33,440	41,250	52,170
11	14,690	20,540	26,190	32,820	40,480	51,080
10.5	14,330	20,140	25,690	32,190	39,730	50,010
10	13,960	19,750	25,190	31,560	38,960	48,930
9.5	13,610	19,350	24,690	30,960	38,180	47,850
9	13,110	18,970	24,220	30,350	37,450	46,780
8.5	12,820	18,580	23,740	29,760	36,710	45,720
8	12,530	18,190	23,270	29,160	35,980	44,640
7.5	12,220	17,800	22,800	28,590	35,250	43,590
7	11,930	17,400	22,330	28,010	34,510	42,530
6.5	11,650	17,050	21,840	27,430	33,790	41,480
6	11,350	16,650	21,390	26,840	33,030	40,450
5.5	11,060	16,250	20,900	26,260	32,300	39,420
5	10,660	15,870	20,430	25,680	31,570	38,430
4.5	10,420	15,480	19,960	25,090	30,840	37,420
4	10,190	15,080	19,490	24,510	30,120	36,430
3.5	9,940	14,700	19,000	23,940	29,380	35,460
3	9,700	14,300	18,530	23,340	28,650	34,490
2.5	9,480	13,920	18,060	22,770	27,930	33,650
2	9,230	13,540	17,590	22,170	27,220	32,800
1.5	8,990	13,200	17,110	21,590	26,510	31,970
1	8,700	11,930	15,410	21,000	25,800	31,120
				18,910	23,230	30,300
	8,500	11,650	15,040	18,480		28,550
	8,320	11,350	14,690	18,040		
	8,130	11,060	14,330	17,590		
	7,940	10,770	13,960	17,150		
		10,470	13,610	16,720		
		10,190	13,240	16,280		
		9,940	12,880	15,840		
		9,700	12,530	15,410		
		9,480		15,040		
		9,230		14,690		
		8,990		14,330		
		8,770		13,960		
		8,540		13,610		
		8,320		13,240		
		8,130		12,880		
				12,530		
ขั้น	อันดับครูผู้ช่วย	อันดับ คศ.1	อันดับ คศ.2	อันดับ คศ.3	อันดับ คศ.4	อันดับ คศ.5